



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓



เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสมชาย แสวงการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณา ดังนี้



❖ **สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน** สืบเนื่องมาจากคดีของนายวรยุทธ อยู่วิฑูยา หรือ บอส อยู่วิฑูยา หลังจากที่อยู่มีการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดี ทำให้กระบวนการยุติธรรมขาดความน่าเชื่อถือของสังคม รวมทั้งหลายฝ่าย มีความคิดเห็นว่า ควรที่จะมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมขั้นต้น ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชน ในกระบวนการยุติธรรมและมีความเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป



❖ **ติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ**

● **คณะอนุกรรมการ ตสร. ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค**

คณะอนุกรรมการได้ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดเสวนาในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020) เมื่อวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยแบ่งหัวข้อการเสวนาออกเป็น ๒ ช่วง กล่าวคือ

- ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา เรื่อง “สิทธิตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลบนเส้นทางปฏิรูป” นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิรูปประเทศด้านสิทธิมนุษยชนต่อประเด็นสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ สิทธิการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล จากการเผยแพร่ของสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ และสื่อออนไลน์ต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกดิจิทัล

- ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา เรื่อง “สิทธิชุมชนบนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่” นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับสร้างกลไกการสื่อสารที่ลงไปถึงชุมชนท้องถิ่นให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการเชื่อมโยงการทำงาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักสำนึกร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิชุมชน

● **คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ**

คณะอนุกรรมการได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษาแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง“การสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์” และเห็นว่าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะต้องแสดงเจตนารมณ์ หรือเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ รวมทั้งได้กำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาศึกษาไว้ ๓ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น /เวทีสาธารณะ บนพื้นฐาน “รวมไทยสร้างชาติ” โดยให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของสังคม สันติสุข เพื่อให้ได้ข้อยุติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้เรื่องดังกล่าวประสบผลสำเร็จ ประเด็นที่ ๒ พิจารณากลุ่มบุคคลที่ควรเข้าสู่กระบวนการสร้างความปลอดภัย และประเด็นที่ ๓ มาตรการต่าง ๆ ที่ควรดำเนินการเพื่อให้เกิดการปลอดภัยและสมานฉันท์ เช่น ปฏิรูปด้านการเมือง การแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น



● **คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ**

คณะอนุกรรมการได้พิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การแพร่ภาพกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และเห็นว่าการดำเนินงานของ ส.ส.ท. ตามวัตถุประสงค์ของมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ดำเนินงานครบถ้วนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งเห็นควรมีเป้าหมายการสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงควรเน้นความพึงพอใจของผู้รับสารและการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคมากกว่าความนิยมของผู้ชม และได้พิจารณาติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ โดยมีความเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. เห็นควรทบทวนหน่วยงานผู้รับผิดชอบจากกรมประชาสัมพันธ์เป็นสำนักนายกรัฐมนตรี

● **คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค**

สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการได้รับมอบหมายพิจารณาเรื่องร้องเรียน “กรณีการก่อสร้างอาคารแผงร้านค้าบนถนนและทางเดินเท้าของหมู่บ้าน” และได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และหารือกับผู้แทนหน่วยงาน รวมถึงการสอบถามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว และจากการลงพื้นที่รวบรวมข้อเท็จจริงดังกล่าวคณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า แนวทางในการแก้ปัญหา คือ การใช้อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการรื้อถอน

❖ สำหรับในการประชุมวันนี้ได้มีผู้มายื่นเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมเพื่อให้สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน และเจ้าของโครงการบ้านจัดสรร ดำเนินการให้เป็นไปตามบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้รับความคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อน จึงได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

